

ด่วนที่สุด



ที่ มท 0808.2/ว 1224

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

๑๗ เมษายน 2552

เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1133 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552  
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 607 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือขอให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด พร้อมทั้งได้กำหนดคำขวัญของกระทรวงมหาดไทยว่า “ปกป้องสถาบันสงบ สันติ สามัคคี” และได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการที่ตอบสนองต่อคำขวัญดังกล่าว ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ สมควรที่จะเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยในพฤติกรรมทั้งมวลในชาติ อันเป็นที่ยอมรับฝังลึกอยู่ในชีวิตและจิตใจของคนไทย จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร แต่ทั้งนี้จะต้องให้สมพระเกียรติ ตลอดจนทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเงินเหลือจ่ายหรือโครงการที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการดังกล่าวข้างต้น ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 แล้ว แต่ยังมีเงินรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อไปดำเนินการโครงการดังกล่าว

/โดยปลัด...

โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ยกเว้นการปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปดำเนินการได้ และการยกเว้นดังกล่าวให้รวมถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1133 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 607 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้มีเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติงานและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย ศรีขวัญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร 0-2241-9049, โทรสาร 0-2241-8972

๘/พ.น.สุรศักดิ์/ปกปอ